

## BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH - TỪ GÓC NHÌN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI<sup>(\*)</sup>

**Tóm tắt:** Với quan niệm, Đảng là một cơ thể sống “do nhiều người cách mạng hợp lại”<sup>(1)</sup>, Hồ Chí Minh luôn cảnh báo về nguy cơ xâm nhập và tấn công của kẻ địch đến từ bên ngoài. Nâng cao sức chiến đấu của Đảng thông qua xây dựng, chỉnh đốn để tăng cường khả năng tự bảo vệ và phát triển là cách thức được Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc đến. Bài viết liên hệ việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch qua những chỉ dẫn từ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ.

**Từ khóa:** đội ngũ cán bộ; nền tảng tư tưởng của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh

**K**ể từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết thể hiện nhận thức và quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - lý luận để bảo vệ nền tảng tư tưởng. Quán triệt một cách sâu sắc và chú

trọng thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, thời gian qua, toàn Đảng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, từ đó “góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”<sup>(2)</sup>.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng luôn phải được đặt ở vị trí nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, đòi hỏi toàn Đảng phải có những định hướng đúng đắn để thực hiện có hiệu quả, thực chất.

<sup>(\*)</sup> Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh



Là tài sản tinh thần vô cùng to lớn, quý giá của Đảng, của dân tộc ta, tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và luôn “soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”<sup>(3)</sup>. Trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, có thể thấy, Người đã vạch ra những định hướng đúng đắn để Đảng nâng cao sức chiến đấu, khả năng tự bảo vệ trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cụ thể:

**Một là, khẳng định trọng trách của đội ngũ cán bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng**

Khẳng định và bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ hệ trọng của mỗi đảng chính trị. Điều đó càng trở nên cấp bách khi nền tảng tư tưởng của đảng cộng sản luôn bị tấn công bởi rất nhiều kẻ thù. Trong *Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản*, ngay những lời đầu tiên, C.Mác và Ph.Ăngghen đã thể hiện rõ: “Hiện nay, đã đến lúc những người cộng sản phải công khai trình bày trước toàn thể giới những quan điểm, mục đích, ý đồ của mình; và phải có một Tuyên ngôn của đảng của mình để đập lại câu chuyện hoang đường về bóng ma cộng sản”<sup>(4)</sup>. Bảo vệ nền tảng tư tưởng - kim chỉ nam cho hành động của phong trào công nhân, với đội tiên phong là đảng cộng sản, đến mục tiêu trong toàn bộ cuộc đời hoạt động của mình, C.Mác, Ph.Ăngghen và sau này là V.I.Lênin đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho những người cộng sản; một trong số đó là: Việc giải quyết những vấn đề về tư tưởng phải gắn bó chặt chẽ với hoạt động của công tác tổ chức - cán bộ, chứ không chỉ bằng công tác tư tưởng. Nghĩa là, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được tiến hành bằng hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ được xây dựng cả về phẩm chất và năng lực để làm tốt nhiệm vụ ấy.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin để sáng lập đảng cộng sản trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin”<sup>(5)</sup>. Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, bảo vệ đường lối chính trị, bởi theo Người: “Nói đến chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam là nói đến chủ trương, chính sách của Đảng”<sup>(6)</sup>. Đó là một trong những nhiệm vụ chính yếu xuyên suốt toàn bộ quá trình vận động, phát triển của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Hồ Chí Minh luôn xem cán bộ là gốc của mọi công việc. Chất lượng đội ngũ cán bộ quyết định sự thành công hoặc thất bại của cách mạng. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các biện pháp mà Hồ Chí Minh đề cập xét cho cùng đều hướng đến đội ngũ những “người cách mạng” vừa vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa là “chiến sĩ” tranh đấu trực tiếp với kẻ thù trên mặt trận tư tưởng. Khéo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu ấy là Đảng có được “hệ miễn dịch” khỏe mạnh để tự bảo vệ; chủ nghĩa Mác - Lênin có được tầm khiên bảo vệ vững chắc trước sự tấn công của mọi kẻ thù tư tưởng.

Thấm nhuần những chỉ dẫn trên, trong tình hình hiện nay, Đảng khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó tiên phong và nòng cốt là đội ngũ cán bộ. Với năng lực, bản lĩnh chính trị được xây dựng, vun đắp, đội ngũ cán bộ sẽ tạo nên sức mạnh nội lực đề kháng, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.



**Hai là, thực hiện tốt phương châm “xây” đi đôi với “chống” trong nội bộ tổ chức và trong chính đội ngũ cán bộ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng**

Trong tư tưởng và thực tiễn hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không được nhìn nhận một cách cứng nhắc với nghĩa chỉ là cuộc chiến đấu. Với Hồ Chí Minh, đó là quá trình kết hợp nhuần nhuyễn và hiệu quả giữa chiến đấu chống lại kẻ thù tư tưởng gắn liền với không ngừng nâng cao sức sống của một đảng chân chính cách mạng. Đó là hai vế gắn kết chặt chẽ với nhau. Trong chiến đấu có xây dựng, trong xây dựng có chiến đấu. Trước kẻ địch tư tưởng, cả “xây” lẫn “chống”, dù nội dung và hình thức thể hiện khác nhau, đều cùng mục tiêu là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chiến đấu để xây dựng và xây dựng góp phần chiến đấu đã trở thành biện pháp nổi bật có tính nguyên tắc mà Hồ Chí Minh chỉ dẫn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam trước mọi đối tượng.

Để phòng, chống kẻ địch, đến từ bên ngoài lẫn bên trong mỗi cán bộ, Hồ Chí Minh chú trọng trước tiên đến xây dựng nội bộ cho thật tốt. Người cho rằng, mọi kẻ thù tư tưởng đều hướng mũi nhọn xuyên tạc tấn công vào niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên hòng làm “lung lay” đi đến phủ định nền tảng tư tưởng. Theo Người, “đứng trên lập trường của Lênin... quan tâm đến sự cần thiết sửa chữa những sai lầm và giáo dục đảng của giai cấp công nhân và của quần chúng nhân dân, hơn là vấn đề bọn phản động “sẽ nói gì”. Lênin coi đó là tiêu chuẩn của một đảng đúng đắn, nghiêm chỉnh...”<sup>(7)</sup>. Hồ Chí Minh chỉ dẫn biện pháp căn bản là “phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi”<sup>(8)</sup>.

Để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa tiên quyết của việc xây dựng nội bộ vững mạnh. Phải bảo đảm vị thế nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin; tạo lập và luôn củng cố được trong trái tim, khối óc của người cán bộ sự thủy chung trong sáng đối với nền tảng tư tưởng của Đảng: “Muốn giữ gìn sự trong sáng chủ nghĩa Mác - Lênin thì trước hết tự mình phải trong sáng. Muốn đánh thắng kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc, muốn xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, thì trước hết phải chiến thắng kẻ thù bên trong của mỗi chúng ta là chủ nghĩa cá nhân”<sup>(9)</sup>.

Tính chính đáng của “người cách mạng” có phần xuất phát từ yêu cầu tất yếu phải chống lại bọn phản cách mạng. Đó là điều được Hồ Chí Minh khẳng định rõ: “Vì còn bọn phản cách mạng, cho nên cần có người cách mạng”<sup>(10)</sup>. Người cán bộ tự cải tạo để tiêu diệt “giặc” trong lòng phải gắn liền với cuộc đấu tranh chống bọn phản cách mạng ở bên ngoài, với tất cả luận điệu xuyên tạc thù địch của chúng. Hồ Chí Minh xem đó là “điều kiện chủ chốt cho sự sống còn và phát triển của người cách mạng”<sup>(11)</sup>. Biến quá trình đấu tranh với bọn phản cách mạng trở thành “trường học” để người cán bộ rèn luyện và trưởng thành là chỉ dẫn rất sâu sắc mà Hồ Chí Minh để lại: “Người đảng viên phải luôn luôn đấu tranh chống phản cách mạng mà cải tạo xã hội, cải tạo thế giới, và tự cải tạo mình. Đối với người đảng viên cách mạng, đấu tranh chống phản cách mạng đã tự cải tạo, tức là luôn tiến bộ, là nâng cao tư cách và kỹ thuật cách mạng của mình. Việc tự cải tạo này bao gồm sự rèn luyện trong đấu tranh thực tế và sự tu dưỡng trong tư tưởng, hai mặt đó đi đôi với nhau”<sup>(12)</sup>. Người cán bộ làm tốt căn dặn đó sẽ đấu tranh không ngừng, rèn luyện



không ngừng, cùng cố không ngừng, phát triển không ngừng trên mặt trận tư tưởng nói riêng, cách mạng Việt Nam nói chung.

Qua những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh cho thấy: Khi Đảng có đội ngũ cán bộ gồm những người “tự mình phải trong sáng”, “chiến thắng kẻ thù bên trong” sẽ tạo “hệ miễn dịch” tốt để tự bảo vệ trước sự tấn công của kẻ thù tư tưởng và các tác nhân xấu. “Hệ miễn dịch” đó không chỉ là tấm khiên để che chở mà còn là “vũ khí” tự thân để người cán bộ cách mạng tấn công tiêu diệt mọi tác nhân xấu. Quán triệt quan điểm đó, trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay cần phải “đặc biệt coi trọng việc kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả<sup>(13)</sup>. Đội ngũ cán bộ - những người tiên phong tổ chức và thực hiện - phải được xây dựng vững mạnh từ “bên trong” để “phòng” gắn liền với chiến đấu tốt với kẻ “bên ngoài” để chống. Đó vừa là biểu hiện của sự trung thành và vận dụng, vừa là phương cách để bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng một cách hữu hiệu.

**Ba là, làm tốt công tác cán bộ để có đội ngũ tổ chức chiến đấu vững mạnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng**

Hồ Chí Minh khẳng định rằng, không dễ để có được đội ngũ cán bộ “tự mình phải trong sáng”, “chiến thắng kẻ thù bên trong”. Theo Người, “từ một người cách mạng non nớt, thành một người cách mạng cứng cáp - đó là một đoạn đường rèn luyện và tu dưỡng rất dài<sup>(14)</sup>. Tư tưởng và thực tiễn hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh cho thấy đó chỉ có thể là thành quả của những nỗ lực không ngừng nhằm xây dựng về mọi mặt. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, Hồ Chí Minh quan tâm trước tiên ở khâu tuyển chọn. Cách mạng rất cần cán bộ, nhưng Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở không được làm qua loa.

Người rất thận trọng, kỹ lưỡng trong tuyển chọn cán bộ. Ngay trong điều kiện kháng chiến, công chức phải thông qua thi tuyển với nhiều môn, được tổ chức chặt chẽ: (1) chính trị; (2) pháp luật; (3) địa lý; (4) lịch sử; (5) ngoại ngữ. Sắc lệnh số 76/SL ký ngày 20/5/1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho thấy tuyển dụng công chức phải xem xét kỹ cả “hạnh kiểm” và “năng lực”; trong những trường hợp khác, Hồ Chí Minh gọi là “đức” - “tài”, “hồng” - “chuyên”. Đó là hai “cái cánh” để có người cán bộ tốt, qua đó giúp muôn việc thành công.

Huấn luyện cán bộ là khâu tiếp theo để xây dựng đội ngũ cán bộ tốt. Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến huấn luyện lý luận: “Đã lựa chọn đúng cán bộ còn cần phải dạy bảo lý luận cho cán bộ<sup>(15)</sup>, trước hết và cốt tử là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin. “Chủ nghĩa của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, mỗi đảng viên đều phải nghiên cứu<sup>(16)</sup> để “hiểu biết lý lẽ, tinh thần và phương pháp<sup>(17)</sup>. Hồ Chí Minh nhắc người cán bộ nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin không phải “để trang sức”, không chỉ để hiểu biết mà còn để “vũ trang mình”. Nghĩa là, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, người cán bộ không chỉ có tri thức để hiểu biết, có cảm nang để chỉ dẫn hành động, mà còn có vũ khí tư tưởng để chiến đấu chống lại mọi luận điệu xuyên tạc, thù địch, bảo vệ “chủ nghĩa của Đảng” và cách mạng Việt Nam. Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, người cán bộ không chỉ được vũ trang để chiến đấu với kẻ thù đến từ bên ngoài, mà còn “tẩy rửa” “địch” ngay ở bên trong: “Làm sao để cho anh thiện thắng? Phải học tập, học tập trong việc làm hàng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ, việc cao cũng như việc thấp. Phải nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và áp dụng vào công tác hàng ngày<sup>(18)</sup>; “Dựa vào đó mà sửa đổi, tẩy rửa những tư tưởng sai lầm, những cái gì của mình trái với nó, tăng cường ý thức cách mạng vô sản của mình<sup>(19)</sup>.”



Theo Hồ Chí Minh, “Đảng viên không phải là một ông thánh”<sup>(20)</sup> có thể làm tốt tất cả mọi việc. Nhưng, nhờ có “Chủ nghĩa Lênin” “có phương hướng đúng thì làm việc mới đúng”<sup>(21)</sup>. Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin cho đội ngũ cán bộ không chỉ nhằm nhắc nhở vị trí, vai trò nền tảng tư tưởng của học thuyết ấy, mà còn để hệ thống lý luận khoa học đó góp thành nền móng xây dựng, phát triển năng lực tư duy và tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ.

Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin là con đường chính yếu để xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ. Hồ Chí Minh nhận thấy, chủ nghĩa Mác - Lênin kết tinh giá trị đạo đức cao đẹp của cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng con người. Đảng ta là đạo đức, là văn minh cũng vì bởi có nền tảng tư tưởng biểu trưng cao đẹp của đạo đức và văn minh nhân loại. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh không có đạo đức cách mạng chung chung. Đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên thể hiện tập trung ở “Đảng tính”. “Bất kỳ bao giờ, bất kỳ việc gì, đều phải tính đến lợi ích chung của Đảng, phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết, việc của cá nhân và lợi ích của cá nhân phải để lại sau. Đó là nguyên tắc tối cao của Đảng. Mỗi một đảng viên phải ghi chắc điều đó. Chúng ta gọi nó là Đảng tính”<sup>(22)</sup>. Cũng cố “Đảng tính” phải luôn nhận thức và hành động theo nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là điều chắc chắn.

Như vậy, việc huấn luyện lý luận giúp có được đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đó là biểu hiện vững chắc của chủ nghĩa Mác - Lênin; là phương cách hữu hiệu để gia tăng sức sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước mọi kẻ thù. Hồ Chí Minh xem đó là công việc xuyên suốt của Đảng và bản thân mỗi cán bộ. “Người đảng viên chẳng những phải ra sức rèn luyện và tu dưỡng, trong lúc gian khổ

khó khăn, trong lúc thất bại, mà còn và càng phải rèn luyện và tu dưỡng trong lúc thuận lợi, trong lúc thành công”<sup>(23)</sup>.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”<sup>(24)</sup>. Điều đó khẳng định tầm quan trọng của công tác tổ chức - cán bộ trong xây dựng Đảng. Quán triệt và thực hiện qua điểm này, cần tiếp tục làm rõ nội hàm của xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Phát huy vai trò, nâng cao toàn diện chất lượng các mặt hoạt động của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “để thực hiện thật tốt hai nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, cần quan tâm xây dựng, phát triển toàn diện Học viện. Đầu tiên vẫn là công tác cán bộ”; “Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cần đặc biệt coi trọng việc giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng và rèn luyện tác phong chuẩn mực cho đội ngũ học viên,...”; “Học viện cần phải đi đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”<sup>(25)</sup>.

**Bốn là, nâng cao nhận thức và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng**

Hồ Chí Minh đã gắn liền chủ nghĩa Mác - Lênin với hành động hiệu quả trong thực tiễn làm việc của người cán bộ. Đảng nhìn vào hành động thực tiễn của người cán bộ để đánh giá việc thấm nhuần nền tảng tư tưởng; nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ để bảo vệ nền tảng tư tưởng. “Tư tưởng



và ý thức của đảng viên cách mạng không phải là cái gì mơ hồ không sờ mó được. Nó tỏ rõ trong cách làm việc, trong cách xem xét và bàn bạc các vấn đề, trong hành động, kế hoạch, phương châm của ta. Nó đặc biệt tỏ rõ trong sự xem xét, bàn bạc, hành động của ta đối với các vấn đề quan trọng của những cuộc đấu tranh chính trị<sup>(26)</sup>. Hồ Chí Minh yêu cầu gắn quá trình học tập với cải tạo, thường xuyên kiểm thảo để nắm vững thực trạng tư tưởng và ngăn ngừa những mầm mống xấu. Cải tạo, kiểm thảo người cán bộ diễn ra trên hai khía cạnh: Tự thân cán bộ cải tạo, kiểm thảo; Tổ chức (tập thể) cải tạo, kiểm thảo cán bộ. Đối với mỗi cán bộ, “việc tự cải tạo này bao gồm sự rèn luyện trong đấu tranh thực tế và sự tu dưỡng trong tư tưởng, hai mặt đó đi đôi với nhau<sup>(27)</sup>”; “trong sự tu dưỡng và rèn luyện, phải chú trọng trước hết đến việc đấu tranh theo đúng đường lối chính trị của Đảng<sup>(28)</sup>. Đối với tổ chức đảng, để nhìn nhận, đánh giá đúng tư tưởng của cán bộ, Hồ Chí Minh nhấn mạnh phương châm: “muốn biết một chính đảng, hay một người có phải là Đảng hay chiến sĩ tiên phong của vô sản hay không, ta không nên chỉ xem những tuyên ngôn, nghị quyết và nghe lời nói của họ; ta cần xét hành vi chính trị của họ, lập trường và thái độ của họ trong những cuộc đấu tranh chính trị thế nào?”<sup>(29)</sup>. Làm tốt theo những chỉ dẫn này, tư tưởng của đội ngũ cán bộ luôn được vun bồi trên nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo ra “sức đề kháng” mạnh để tự bảo vệ trên mặt trận đấu tranh tư tưởng - lý luận.

“Ngoài việc nghiên cứu, còn phải ra sức tham gia sinh hoạt chính trị và đấu tranh chính trị<sup>(30)</sup>. Trong đấu tranh chính trị, Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ: “Học chủ nghĩa Mác - Lênin không phải nhắc như con vẹt “Vô sản thế giới liên hiệp lại” mà phải thống nhất chủ nghĩa

Mác - Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam<sup>(31)</sup>. Không chỉ thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, người cán bộ “trong sự tu dưỡng và rèn luyện, phải chú trọng trước hết đến việc đấu tranh theo đúng đường lối chính trị của Đảng, phải dùng chủ nghĩa Mác - Lênin mà nghiên cứu tình hình chính trị và kinh tế hiện thời<sup>(32)</sup>. Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối chính trị của Đảng và thực tiễn cách mạng Việt Nam - ba yếu tố đó phải có đầy đủ ở đội ngũ cán bộ trên mặt trận đấu tranh tư tưởng - lý luận. Do vậy, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ khi hiện thực hóa đường lối chính trị của Đảng trong quá trình cách mạng Việt Nam có mối liên hệ mật thiết đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hồ Chí Minh cũng lưu ý việc kẻ địch lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ trong quá trình thực hiện đường lối chính trị để thổi phồng, xuyên tạc, tấn công về tư tưởng - lý luận: “Nếu không muốn để kẻ địch phản tuyên truyền, thì không gì hơn là tránh các khuyết điểm, sửa chữa khuyết điểm. Một khi đã phạm khuyết điểm, thì dù mình muốn bưng bít, người ta cũng biết. Phải nhớ câu tục ngữ: “Dùng có vạch, vách có tai”<sup>(33)</sup>.

Trong điều kiện hiện nay, kẻ thù tư tưởng không ngừng lợi dụng, khoét sâu, thổi phồng, xuyên tạc những hạn chế của đội ngũ cán bộ để tấn công, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính trị của Đảng. Bối cảnh đó càng đòi hỏi chúng ta phải thấm nhuần những chỉ dẫn nêu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực và hiệu quả làm việc thật tốt để giảm thiểu tối đa những hạn chế, khuyết điểm. Khi có khuyết điểm, phải có tinh thần dũng cảm thừa nhận, cầu thị tiếp thu và tích cực sửa chữa, khắc phục để ngày càng tiến bộ hơn như căn dặn: “Một đoàn thể hoặc chính quyền mà che



giấu khuyết điểm của cán bộ mình, là một đoàn thể hoặc chính quyền yếu ớt, thoái bộ. Đoàn thể và chính quyền có can đảm vạch rõ khuyết điểm của cán bộ mình, có phương pháp sửa chữa cho cán bộ, thì oai tín chẳng những không giảm bớt, mà lại thêm cao”<sup>(34)</sup>.

Hiện nay, khi kẻ địch lợi dụng sự phát triển của công nghệ để chống phá bằng cách phát tán ngày càng nhiều thông tin, luận điệu xuyên tạc, thù địch, sai trái thì đội ngũ cán bộ phải nhận rõ bản chất và giữ vững niềm tin như Hồ Chí Minh từng thể hiện: “Chúng tôi hiểu rõ rằng nếu kẻ thù chung của chúng ta kêu gào ầm ĩ thì chỉ có nghĩa là chúng lo sợ trước những lực lượng mới và những thắng lợi mới của chúng ta. Đứng trước những âm mưu ngày càng thâm độc của thế lực phản động đế quốc chủ nghĩa, lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta phải củng cố và phát triển sự nhất trí về tư tưởng, sự đoàn kết giữa các đảng cộng sản và đảng công nhân, đấu tranh không mệt mỏi để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin... Chúng tôi vững tin rằng dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lênin, chúng ta nhất định thắng lợi”<sup>(35)</sup>.

Tóm lại, Hồ Chí Minh khẳng định: “Việc nước lấy Đoàn thể làm cốt cán. Việc Đoàn thể lấy cán bộ làm cốt cán”<sup>(36)</sup>. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ hệ trọng bởi “đấu tranh chính trị là hình thức đấu tranh cao nhất của giai cấp vô sản”<sup>(37)</sup>. Trong cuộc đấu tranh đó, Đảng cần phải có đội ngũ cán bộ luôn biết “đặt trọng tâm của sự rèn luyện và tu dưỡng vào việc đấu tranh chính trị và đường lối cách mạng”<sup>(38)</sup> để “nâng cao tư cách của mình đến trình độ những nhà chính trị theo kiểu Mác - Lênin”<sup>(39)</sup>. Khi có được đội ngũ cán bộ như vậy cũng có nghĩa là

Đảng đã có “hệ miễn dịch” khỏe mạnh để nền tảng tư tưởng được bảo vệ tốt □

(1), (7), (21) và (35) Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, t.10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.456, 399, 290 và 404

(2) và (13) Nguyễn Xuân Thắng, *Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*, Tạp chí Cộng sản (điện tử), cập nhật ngày 07/4/2021

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.88

(4) C.Mác và Ph.Ăngghen, *Toàn tập*, t.4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.595

(5) Từ Đại hội lần thứ VII của Đảng (năm 1991), tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam bổ sung cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động

(6), (10), (11), (12), (14), (17), (19), (20), (22), (23), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (37), (38) và (39) Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, t.6, Sđd, tr.368, 294, 294, 294, 295, 298, 298, 368, 290, 296, 291, 294, 293, 292, 293, 368, 293, 52, 52, 291, 291 và 297

(8) Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, t.15, Sđd, tr.672

(9) Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, t.14, Sđd, tr.468

(15) và (36) Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, t.5, Sđd, tr.315 và 265

(16) và (18) Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, t.8, Sđd, tr.275 và 100

(24) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, t.1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, tr.180

(25) Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949 - 2019), Báo Nhân dân (điện tử), cập nhật ngày 16/9/2019